



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๑๕ หรือ โทร. ๒๓๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๔๒๔)

ที่ กท ๐๗๐๑/๕๐๗๓ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการ-
สาธารณสุข

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขาธิการ สำนักอนามัย ขอส่งสำเนาประกาศสำนักอนามัย ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน ๑ ราย สรุปข้อมูลของผู้ขอรับคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางสาวชนิภา คมนารักษ์)
เลขาธิการสำนักอนามัย



ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑.	นายนิติพันธุ์ ทันตวิวัฒน์านนท์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สสธ.๒๗)	กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางปานฤดี มโนชัยพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายนิติพันธุ์ ทันทวิวัฒนานนท์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (ด้านบำบัดโรคสัตว์) (ตำแหน่งเลขที่ สสธ. 27)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต</p> <p>- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)</p> <p>- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 7 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2563)</p> <p>- 2 ปี (ดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2563)</p> <p>- 7 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2563)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เลขที่ 01-3588/2545</p> <p>- วันที่ออกใบอนุญาต 12 เมษายน 2560</p> <p>- วันที่หมดอายุ 11 เมษายน 2565</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 95</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายนิติพันธุ์ ทันทวิวัฒน์นันท์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (ด้านบำบัดโรคสัตว์) (ตำแหน่งเลขที่ สสธ.27)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของประชาชนที่มา
รับบริการทางสัตวแพทย์ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

ช่วงระยะเวลาทำงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ขณะดำรงตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตราย และปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในหลายประเทศ
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมมีความสำคัญมากในการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อสำรวจความรู้ ทักษะและการปฏิบัติตนใน
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนที่มาใช้บริการทางสัตวแพทย์ที่กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงาน
สัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน
1,034 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ที่สัมพันธ์การปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไคสแควร์ กำหนดระดับ
นัยสำคัญที่ 0.05

ผลการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 60.0 ทั้งด้านสาเหตุของการติดเชื้อ อาการของโรค การระบาดของโรคและการป้องกัน
โรค ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 71.2 โดยให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยง การไปพบแพทย์หลังจากถูกสัตว์กัดหรือ
ข่วน การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชน ด้านการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าประชาชนมีระดับการปฏิบัติตนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.7
โดยนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและช่วยกันดูแลชุมชน
ให้ปลอดภัยจากโรค ส่วนการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติที่ดี มี
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนอย่าง
มีนัยสำคัญ จากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ กับผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกันตามทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่าง ความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรม (KAP) แต่ก็ควรมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจและทัศนคติเชิง
บวกเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องให้มากขึ้นและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าดีมากยิ่งขึ้นไปอีก และให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์ในที่สุด

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และบริการนัดหมายทำหมันสัตว์เลี้ยง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สัตว์เลี้ยง และโรคพิษสุนัขบ้า
2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสอบถาม และการติดต่อนัดหมายทำหมันสัตว์เลี้ยง
3. เพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมานัดหมายทำหมันสัตว์เลี้ยง และลดความแออัดของประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข่าวสาร ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง และโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัย และนิยมใช้กันแพร่หลาย สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ได้ข่าวสารที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และโรคพิษสุนัขบ้า และยังช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อราชการ ลดความแออัดของประชาชนที่มาติดต่อราชการ เช่นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การติดต่อนัดหมายทำหมันสัตว์เลี้ยง ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์จรจัด เป็นต้น เพื่อลดรายจ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ และประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน